

อีกก้าวหนึ่งกับ Neogen®

การปกป้องแหล่งอาหารของโลกเป็นส่วนสำคัญของพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ Neogen® เราตั้งมั่นที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า Neogen ได้ทำการควบรวมกิจการกับทาง 3M Food Safety และจะร่วมกันสร้างการเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านนวัตกรรมความปลอดภัยของอาหาร ต่อยอดจากแพลตฟอร์มเดิมของเราที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว.

ในฐานะบริษัทที่ควบรวมกัน ทั้ง Neogen และ Food Safety เราจะสามารถดูแลลูกค้าได้ในพื้นที่ที่ครอบคลุมมากขึ้น, การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้น, มีศักยภาพทางด้านความเป็นดิจิทัลที่มากขึ้น และยังมีความยืดหยุ่นทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเพื่อนำไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งในด้านความยั่งยืน, ความปลอดภัยของอาหาร และความมั่นคงของ Supply Chain ที่ดียิ่งขึ้น.

หลังจากเสร็จสิ้นการกระบวนการควบรวมกิจการนี้ ถือเป็นบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับ Neogen เนื่องจากเราสามารถรองรับความต้องการที่มากขึ้นในอุตสาหกรรมได้ดีขึ้นและนำไปสู่ การเป็นผู้นำในด้านความปลอดภัยอาหาร.

เมื่อพวกเราควบรวมกันเป็นหนึ่งบริษัท Neogen จะมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยอาหารที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มการตรวจเช็บบ่งชี้คุณภาพและกลุ่มการทดสอบเชื้อก่อโรค ซึ่งเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับกลุ่มผลิตภัณฑ์จุลชีววิทยาเดิมที่มีอยู่ของ Neogen นอกจากนี้ Neogen ยังสามารถให้บริการความปลอดภัยของสัตว์และจีโนมิกส์ ด้วยนวัตกรรมการทดสอบทาง DNA ให้แก่กลุ่มลูกค้าของ Food Safety อีกด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมาช่วยเพิ่มโซลูชันให้ Neogen สามารถช่วยเหลือลูกค้าในการปกป้องแหล่งอาหารของโลกตั้งแต่ภายในฟาร์มไปจนถึงอาหารที่เรารับประทานกัน.

ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้ เมื่อผนวกเข้ากับการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven) ของ Neogen เราสามารถสร้างโซลูชันที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าและตอบโจทย์ในสิ่งที่ทุกท่านต้องการ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงวิธีการในการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร.

เรารู้สึกตื่นเต้นกับการเดินทางของเราในก้าวใหม่ของการความปลอดภัยของอาหาร หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และการควบรวมกิจการ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อคุณ โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขาย Neogen หรือ Food Safety เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ นี้

<https://info.neogen.com/3m-press-release>

อ่านต่อ

https://www.3m.com/3M/en_US/select-location/

พันธกิจของเรา

<https://www.neogen.com/about/our-mission/>

คำถามที่พบบ่อย

สถานะของการควมรวม Neogen กับ 3M Food Safety เป็นอย่างไร ?

- 3M ได้การขายธุรกิจความปลอดภัยด้านอาหารทั่วโลกให้กับ Neogen® เสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้ Neogen และ 3M Food Safety ได้มาร่วมมือกันเพื่อสร้างผู้นำนวัตกรรมในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมความปลอดภัยด้านอาหาร.

ลูกค้าจะได้รับประโยชน์อะไรจากการรวมกิจการครั้งนี้บ้าง ?

- ทางบริษัทจะสามารถนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชันที่หลากหลายยิ่งขึ้นแก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น.

การควมรวมระหว่าง Neogen กับ 3M Food Safety ช่วยให้ทางบริษัทมีโซลูชันที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เช่น การตรวจทางด้านจุลชีววิทยาและสารพิษทางธรรมชาติ (Toxins) ของ Neogen กับ การตรวจเชื้อบ่งชี้คุณภาพจาก 3M นำมาสร้างเป็นโซลูชันความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับลูกค้าทั่วโลกได้.

การควมรวมกิจการนี้ส่งผลกระทบต่อฉันในฐานะลูกค้าของ 3M Food Safety อย่างไร ?

- ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารในขณะนี้.

คุณยังสามารถติดต่อกับตัวแทนฝ่ายขาย Food Safety ที่ดูแลคุณเพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่อได้ สำหรับพนักงานของ 3M Food Safety เดิม ได้มีการเปลี่ยนสถานะไปเป็นพนักงานของ Neogen เรียบร้อยแล้วแต่ยังคงให้การสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์และลูกค้ากลุ่มเดิมต่อไป.

3M จะยังคงให้บริการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Food Safety ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 18-24 เดือน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการโอนย้ายการดำเนินงานที่ราบรื่นและหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า.

ซึ่งหมายความว่าในช่วง 18-24 เดือนข้างหน้า แม้ว่าการควมรวมกิจการ/ธุรกรรมจะเสร็จสิ้นแล้ว คุณยังคงติดต่อกับทาง 3M เหมือนเดิมสำหรับการสั่งซื้อ การจัดส่ง รวมไปถึงการออกใบแจ้งหนี้และชำระเงิน.

คุณยังคงได้รับผลิตภัณฑ์และได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญและทีมขายของเราต่อไปในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Neogen.

ขณะนี้ เราอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการหยุดชะงักหรือปัญหาต่อการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา.

การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อฉันในฐานะลูกค้าของ Neogen อย่างไร ?

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Neogen ของคุณในขณะนี้.

คุณยังคงพูดคุยติดต่อกับตัวแทนขาย Neogen ที่ดูแลคุณต่อไปเหมือนเดิม การสั่งซื้อ จัดส่ง และออกใบแจ้งหนี้ของผลิตภัณฑ์ Neogen จะยังคงแยกกับผลิตภัณฑ์ของ Food Safety ในขณะนี้.

ฉันจะสามารถขอตัวแทนฝ่ายขายหนึ่งคนเพื่อดูแลครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ของ 3M Food Safety และผลิตภัณฑ์ของ Neogen ได้หรือไม่ ?

- ไม่สามารถทำได้ ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายการให้บริการ ผู้แทนขายของ Food Safety และ Neogen ต่างยังดูแลลูกค้าของตัวเองอยู่ แต่ขอให้คุณมั่นใจได้ว่าทางทีมผู้แทนขายของเราจะร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ.

ในอนาคต ลูกค้าจะได้รับการสื่อสารอะไรเพิ่มเติมบ้าง ?

- Neogen และ 3M จะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนผ่านการให้บริการจะเป็นไปอย่างราบรื่น ตามความเหมาะสม คุณจะได้รับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมในภายหลัง.